

กรอบแนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓

ที่	หน่วยดำเนินการ	แนวทางการดำเนินงาน
๑	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	- ติดตามสถานการณ์ จัดการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในหน่วยงานราชการทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการจัด กิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
๒	- อำเภอทุกอำเภอ	- สนับสนุนและติดตามการดำเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ ระบาดและพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก โดยพิจารณาเปิดศูนย์ ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก
๓	- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง	- ขอความร่วมมือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนยาทากันยุงสเปรย์ไล่ยุงและสเปรย์กำจัดยุง ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
๔	- อำเภอทุกอำเภอ (ให้แจ้ง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน)	- นำประชาชนจิตอาสา ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่ สาธารณะ ได้แก่ ชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน และสถานที่ราชการ
๕	- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง	<p>- สถานศึกษาทุกระดับ</p> <p>๑) จัดการสิ่งแวดล้อมในท้องเรียนและบริเวณโดยรอบสถานศึกษา ให้ปลอดภัย เพื่อไม่ให้ยุงลายมาอาศัยเกาะพัก และจัดการ ภาชนะต่างๆ ให้ปลอดภัยจากยุงลาย เช่น การปิดภาชนะขังน้ำใช้ให้ มิดชิด การใช้ทรายกำจัดลูกน้ำกับภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้ การเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ การจัดเวร ให้นักเรียนสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ เป็นต้น</p> <p>๒) มอบหมายครูอนามัยหรือผู้รับผิดชอบงานพยาบาลใน สถานศึกษา เผื่อระวังอาการป่วยของนักเรียนและบุคลากร หากมี อาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำให้ ทายากันยุง และให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล</p>
๖	- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง	<p>การศาสนาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด</p> <p>๑) ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำในศาสนสถานต่างๆ ทั้งศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข์ ศาสนาฮินดู ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ปิดฝา ภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลา ทางนกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำที่ ไม่สามารถปิดฝาได้</p> <p>๒) ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถานให้ปลอดภัย ไม่ให้ ยุงลายมาอาศัยเกาะพัก เป็นต้น</p>

ที่	หน่วยดำเนินการ	แนวทางการดำเนินงาน
๗	- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาทางนกกุงในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำในห้องสุขา เป็นต้น ๒) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวทราบ ว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำให้ทายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
๘	- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง	อุทยานแห่งชาติ ๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ปล่อยปลาทางนกกุงในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำในห้องสุขา เป็นต้น ๒) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวทราบว่า หากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำให้ทายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาล
	- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานและบ้านพักคนงานโดยเฉพาะบริเวณบ้านพักคนงาน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาทางนกกุงในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำในห้องสุขา เป็นต้น ๒) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออกควรแนะนำให้ทายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
	- สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง	๑) ดำเนินการให้สถานที่ราชการและพื้นที่ทหารเป็นเขตปลอดลูกน้ำยุงลาย ๒) สนับสนุนกำลังคนตามที่ร้องขอภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของอำเภอและจังหวัด

หมายเหตุ

การรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก

๑) เฝ้าระวังผู้ที่มีอาการทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน นักท่องเที่ยว นักบวช โดยมีนิยามผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก ดังนี้

- เด็ก มีการอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่น หน้าแดง ๆ หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง

- ผู้ใหญ่ มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง

๒) หากพบผู้ป่วยที่เข้านิยามผู้ป่วยสงสัยดังกล่าว ต้องรีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาลและแจ้งสถานพยาบาลของรัฐ หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัดในพื้นที่ทันที เพื่อสามารถควบคุมโรคได้ทันที

๓) ห้ามจ่ายยาลดไข้ชนิดอักเสบ (NSAIDs) เช่น ไอบรูโพรเฟน แอสไพริน ให้ผู้ป่วยรับประทาน